

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3976/UBND-TH ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Nội dung thứ nhất (Cử tri huyện Lộc Ninh)

Cử tri Đoàn Đức Dũng, khu phố Ninh thành, thị trấn Lộc Ninh kiến nghị: theo Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu và vùng An toàn khu thuộc tỉnh Bình Phước, các xã Lộc Tấn, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, Lộc Quang, Lộc Thành và thị trấn Lộc Ninh được công nhận là xã An toàn khu. Đồng thời, theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, theo đó xã An toàn khu được hưởng chính sách về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn tạo di tích lịch sử, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, người dân sinh sống tại xã An toàn khu được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục... Nhưng đến nay, người dân các xã An toàn khu trên địa bàn huyện Lộc Ninh chưa được hỗ trợ các chính sách theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, đảm bảo quyền lợi cho người dân các xã An toàn khu.

Trả lời: Đối với nội dung quy định chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/CT-TTg về Chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngoài các chính sách đang thực hiện, sẽ bổ sung các chính sách mới và giao cho các Bộ, ngành chủ trì xây dựng như: Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc kịp thời bổ sung vốn sự nghiệp theo các chính sách mà đối tượng là xã ATK cách mạng được hưởng cho các địa phương có các xã ATK cách mạng, Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thể BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng; Bộ Y tế xây dựng chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK cách mạng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng

các xã ATK, vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; Bộ Giáo dục và Đào tạo Xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục trong học sinh, sinh viên về lịch sử hình thành, truyền thống cách mạng của chiến khu ATK cách mạng; chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo tích cực tổ chức thăm quan, tìm hiểu về cội nguồn tại các chiến khu ATK cách mạng nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử cách mạng đồng thời tạo điều kiện cho các vùng ATK cách mạng phát triển du lịch về cội nguồn; Bộ Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bảo đảm kịp thời, chính xác.

Như vậy, ý kiến, kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách của từng lĩnh vực do các ngành phụ trách lĩnh vực đó quy định cụ thể và chịu trách nhiệm triển khai. Do đó, Sở Nội vụ không có cơ sở trả lời nội dung này. Đề nghị UBND huyện Lộc Ninh phối hợp với các sở, ngành liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trả lời về hỗ trợ các chính sách đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo quy định.

2. Nội dung thứ hai (Cử tri thị xã Bình Long)

Cử tri Võ Văn Hòa, khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định bổ sung chức danh Phó khu phố đối với các tổ dân phố, giúp công tác tại các địa phương được thuận tiện, hiệu quả.

Trả lời:

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể về chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố như sau: *“Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chi áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ Trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.”*

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/9/2019 của Chính phủ ngày 05/7/2019. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước. Ngày 05/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND, tại Điều 11 Nghị quyết này quy định: *“Mỗi thôn, ấp, khu phố được bố trí không quá 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, như sau: Bí thư chi bộ thôn, ấp, khu phố; Trưởng thôn, ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, ấp, khu phố.”*

Như vậy, theo quy định trên, chỉ có các chức danh: *Bí thư chi bộ thôn, ấp, khu phố; Trưởng thôn, ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, ấp, khu phố* khi tham gia vào các công việc của thôn, tổ dân phố mới được hưởng

phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Ngoài các chức danh trên sẽ không được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Do đó, Sở Nội vụ chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định bổ sung chức danh Phó trưởng thôn, ấp, khu phố.

Tuy nhiên, hiện nay Trung ương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau khi Trung ương ban hành Nghị định nêu trên, Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định theo kiến nghị của cử tri thị xã Bình Long.

3. Nội dung thứ ba (Cử tri huyện Phú Riềng)

Cử tri Hà Văn Thuật, thôn Phước Tân, xã Bình Tân kiến nghị: đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham gia lớp tập huấn tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng theo Thông báo số 1684/TB-SNV ngày 06/10/2022 của Sở Nội vụ nhưng đến nay chưa nhận được chế độ bồi dưỡng. Đề nghị giải quyết chi trả chế độ theo đúng quy định cho các đối tượng.

Trả lời:

Về việc giải quyết chế độ cho đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Nội vụ có những giải trình như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021.

Căn cứ Quyết định 2000/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự toán kinh phí mở lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã.

Vừa qua, 26 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã cho 2312 đại biểu tại 9 huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ gặp một số khó khăn chưa thực hiện giải ngân như sau:

- Thứ nhất: Căn cứ vào Kế hoạch được giao, Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ để hoàn thành trong năm 2022, các lớp bồi dưỡng bắt đầu tổ chức ngày 17/10/2022 sớm hơn Quyết định 2000/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự toán kinh phí mở lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời trong quá trình học để cấp hỗ trợ đúng quy định thì phải điếm danh, nên bộ phận tài chính kế toán không có cơ sở cụ thể để giải ngân tiền từ kho bạc.

- Thứ hai: Số lượng đại biểu HĐND cấp xã (26 lớp) là rất lớn (2312 đại biểu), Để các lớp bồi dưỡng phân bổ tổ chức tại 9 huyện, thị xã, thành phố khác nhau (trừ huyện Bù Đăng đã chủ động tổ chức bồi dưỡng xong). Chính vì số lượng lớn như vậy, công tác chuẩn bị, tổ chức, quản lý lớp học, phối hợp kiểm tra thông tin giữa Sở Nội vụ, đơn vị bồi dưỡng, các huyện, thị xã, thành phố mất nhiều thời gian hơn.

- Thứ ba: Thời điểm giải ngân tiền hỗ trợ vào cuối năm, khối lượng các khoản chi khác rất nhiều. Mặt khác, các đại biểu ở các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh, có những đại biểu không có số tài khoản ngân hàng nên việc chi trả gặp nhiều khó khăn.

Hướng giải quyết của Sở Nội vụ đối với khoản hỗ trợ cho các đại biểu biểu HĐND cấp xã nằm trong diện được hưởng hỗ trợ như sau:

- Hiện tại, Sở Nội vụ đã tổng hợp đầy đủ danh sách đại biểu được hỗ trợ và đã phát hành công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp tài khoản nơi cấp phát trực tiếp, phản hồi về Sở Nội vụ trước ngày 10/1/2022, để bộ phận tài chính kế toán có cơ sở thực hiện giải ngân, Sở Nội vụ sẽ phân bổ tiền hỗ trợ về từng huyện kèm theo danh sách các đại biểu đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch, Sở Nội vụ sẽ đăng đầy đủ danh sách các đại biểu được nhận tiền hỗ trợ trên website của Sở Nội vụ (<https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/>) để các đại biểu tiện theo dõi.

4. Nội dung thứ tư (Cử tri huyện Bàn Đóp)

Cử tri Đỗ Như Trang, thôn 4, xã Đakia, huyện Bàn Đóp kiến nghị: việc bộ phận y tế học đường tại các trường học đã bị cắt giảm theo chủ trương tinh giản biên chế của tỉnh, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí bộ phận y tế học đường tại các trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Trả lời:

Việc tinh giản biên chế là chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên cả nước không riêng tỉnh Bình Phước.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh đối với cơ sở giáo dục công lập chưa có nhân viên y tế trường học, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Công văn số 1610/UBND-NC ngày 04/7/2022 về việc triển khai hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học, trong đó đề ra một số giải pháp đối với các cơ sở giáo dục chưa có nhân viên y tế trường học, cụ thể:

“Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm thực hiện việc ký hợp đồng (06 tháng) với người có trình độ chuyên môn y khoa hoặc giao Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế với các cơ sở Giáo dục Đào tạo trên địa bàn hoặc y tế tư nhân để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục.”

Đồng thời, nhằm mục đích đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đồng thời, thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/5/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 21/10/2022 về việc triển khai Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, theo đó mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 “100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương”. Tuy nhiên, đến nay, chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Mặt khác, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Phước năm 2023 báo cáo Bộ Nội vụ, đề xuất bổ sung cho tỉnh Bình Phước số lượng người làm việc là **1.489** người (*số lượng người làm việc dự kiến tăng so với năm 2022*). Khi được bổ sung, số lượng người làm việc tăng sẽ được bổ sung giáo viên tại bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở được tính theo số lượng lớp, số lượng học sinh quy định.

5. Nội dung thứ năm (Cử tri huyện Bù Gia Mập)

Cử tri xã Đakia kiến nghị: Hiện nay, mức chi hỗ trợ cho Công an viên, cán bộ thôn ấp 250 ngàn một tháng là quá thấp, không phù hợp với số lượng công việc. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ thêm.

Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định: “Chi bồi dưỡng cho 01 (một) người trực tiếp giúp Bí thư Chi bộ tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố đối với các thôn, ấp, khu phố bố trí Bí thư kiêm Trưởng thôn, ấp, khu phố và chi bồi dưỡng cho 01 (một) người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố thuộc mỗi Chi hội đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ và Người cao tuổi) hàng tháng được bồi dưỡng 250.000 đồng/người/tháng; Ngoài ra, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố còn được hưởng mức bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn thu khác (nếu có)”.

Như vậy, lực lượng công an viên không phải đối tượng hưởng mức chi bồi dưỡng 250.000 đồng/người/tháng. Tại Điều 20 Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định như sau: Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc nơi làm việc của Công an xã, xếp mức phụ cấp bằng 1,0 mức lương cơ sở; chức danh Công an viên thôn, ấp, khu phố được hưởng phụ cấp bằng 0,6 mức lương cơ sở/tháng.

Việc quy định như trên là phù hợp với quy định của Chính phủ, với tình hình thực tế của địa phương. Việc chi mức mức bồi dưỡng từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn thu khác do UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế nguồn thu từ đoàn phí, hội phí để thực hiện. Đề nghị các tổ chức hội đoàn thể tăng cường vai trò hoạt động theo Điều lệ hội và tạo điều kiện để các thành viên tham gia đóng góp hội phí, đoàn phí phục vụ cho các hoạt động của hội.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri. Lý do: Hiện nay, Trung ương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau khi Trung ương ban hành Nghị định nêu trên, Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định theo kiến nghị của cử tri.

Kính chuyển Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp, trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.XDCQ.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ánh Tuyết